

Số: /BC-UBND

Đức Phổ, ngày tháng 12 năm 2021

BÁO CÁO

Kết quả đảm bảo trật tự hành lang an toàn giao thông và xử lý các lỗi đi tự mở qua đường sắt, đoạn qua địa bàn thị xã Đức Phổ

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi.

Thực hiện Công văn số 3300/SGTVT-QLGT ngày 29/11/2021 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi về việc tăng cường đảm bảo an toàn giao thông tại các khu vực giao cắt giữa đường bộ và đường sắt; báo cáo kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 358 của Thủ tướng Chính phủ.

Sau khi kiểm tra, rà soát, UBND thị xã Đức Phổ báo cáo như sau:

Trong năm 2021, UBND thị xã đã chỉ đạo Ban An toàn giao thông thị xã, Công an thị xã, UBND các xã, phường có tuyến đường sắt đi qua thường xuyên phối hợp với Chi nhánh khai thác đường sắt Nghĩa Bình tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn các hành vi lấn chiếm hành lang an toàn đường sắt; kiểm tra các lỗi đi tự mở hiện hữu, đã đạt được những kết quả nổi bật, cụ thể: trong năm 2021, không có tai nạn giao thông đường sắt xảy ra trên địa bàn thị xã Đức Phổ; không phát sinh lỗi đi tự mở qua đường sắt; lỗi đi tự mở tại Km960+370, xã Phổ Thuận đã được đóng hoàn toàn bằng tà vẹt và rào chắn, đảm bảo theo kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 03/06/2021 của UBND tỉnh. Tình hình, kết quả thực hiện cụ thể như sau:

1. Công tác tuyên truyền

- Công an thị xã:

+ Tổ chức 890 lượt tuyên truyền lưu động với hình thức phát băng tuyên truyền trên các tuyến giao thông, 11 lượt tuyên truyền tập trung tại các điểm trường học trên địa bàn với 6.451 giáo viên và học sinh tham gia, 1.110 giờ tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ - đường sắt và các thủ tục hành chính khác trên màn hình ti vi tại khu vực tiếp dân của Đội CSGT-TT; cấp phát 2.400 tờ rơi tuyên truyền khi người dân đến đăng ký phương tiện, xử lý vi phạm và làm các thủ tục hành chính.

+ Phối hợp với Trung tâm truyền thông – Văn hóa – Thể thao thị xã đưa 23 tin, bài tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ; Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và Nghị định 100 của Chính phủ; đề nghị Đài phát thanh truyền hình tỉnh (chuyên mục ATGT) đưa 01 tin phóng sự về công tác đảm bảo TTATGT của Công an thị xã; tuyên truyền trên trang Fanpage Cờ đỏ Đức Phổ 05 tin, bài; tuyên truyền cá biệt và yêu cầu ký cam kết đối với 135 trường hợp thường xuyên vi phạm về TTATGT (không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe lạng

lách, đánh võng trên đường...) tại các xã, phường trên địa bàn thị xã. Tổ chức tuyên truyền pháp luật và yêu cầu 55 chủ doanh nghiệp vận tải, chủ phương tiện, lái xe ô tô tải, ô tô khách ký cam kết chấp hành các quy định của pháp luật về TTATGT trên địa bàn thị xã Đức Phổ.

+ Duy trì và nhân rộng 08 mô hình tự quản trong công tác bảo đảm TTATGT tại các xã, phường trên địa bàn. Tổ chức thăm, tặng 01 xe máy cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị xã.

- Hội nông dân thị xã chỉ đạo các cơ sở Hội triển khai 25 buổi tuyên truyền cho hơn 4.560 cán bộ, hội viên nông dân về công tác bảo đảm TTATGT, thông qua các hội nghị và sinh hoạt ở chi, tổ Hội. Đồng thời phối hợp với các Ban của HND tỉnh và Ban ATGT thị xã tổ chức 10 lớp tập huấn lồng ghép với tuyên truyền về pháp luật ATGT cho hơn 950 lượt cán bộ hội viên, nông dân ở cơ sở. Hội Nông dân các xã, phường phối hợp tổ chức 76 đợt ra quân dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm và 23 tuyến đường tự quản có chiều dài gần 100km, phát quang bụi rậm, tháo dỡ các bảng biểu, lấn chiếm lòng lề đường trong dịp Tết Nguyên đán và các ngày lễ kết quả có 1470 người tham gia; góp phần tạo cảnh quan đường làng, ngõ xóm xanh, sạch, đẹp và hạn chế giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn trong thời gian qua.

- Ủy ban MTTQVN thị xã tiếp tục duy trì Chương trình vận động “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông” trên địa bàn thị xã giai đoạn 2021-2025. Duy trì mô hình “*Khu dân cư bảo đảm an toàn giao thông*” tại Khu dân cư Vĩnh Bình, phường Phổ Ninh; duy trì mô hình “*Khu dân cư đảm bảo trật tự an toàn giao thông*” tại KDC Vùng 4, xã Phổ Thuận; tổ chức cho 100% khu dân cư đăng ký phần đấu đạt tiêu chí số 4 về khu dân cư không có người vi phạm về trật tự an toàn giao thông của mô hình khu dân cư 6 không. Qua đó, đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông của cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn thị xã.

- Trung tâm Truyền thông - văn hóa- Thể thao thị xã Đức Phổ: đã đưa 115 tin, 32 bài tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông phát trong chương trình thời sự của Đài truyền thanh thị xã. Phối hợp với Công an thị xã xây dựng 09 Chuyên mục An ninh trật tự - An toàn giao thông phát định kỳ hàng tháng trên Đài truyền thanh thị xã, thời lượng mỗi chương trình 30 phút. Phóng viên của Trung tâm cộng tác cho các Báo, Đài cấp trên, trang Thông tin điện tử thị xã: 25 tin, bài tuyên truyền về an toàn giao thông; xây dựng nội dung tuyên truyền công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông kết hợp với tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19, tổ chức 07 đợt tuyên truyền cao điểm bằng xe lưu động về các xã, phường. Đồng thời thu và gửi các file âm thanh cho 15 Đài Truyền thanh cơ sở tuyên truyền công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

- Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã: tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông trong nhà trường và phụ huynh; xây dựng văn hóa giao thông và kỹ năng tham gia giao thông an toàn; kiểm tra, rà soát, tổ chức giao thông tại nhà trường phù hợp để

bảo đảm an toàn tuyệt đối tính mạng, tài sản của học sinh, giáo viên và nhà trường; căn cứ điều kiện thực tế tại các trường, yêu cầu các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn lồng ghép trong giảng dạy chính khóa về ATGT và phổ biến, tuyên truyền, giáo dục thông qua hoạt động ngoại khóa về "Văn hóa giao thông", "Kỹ năng tham gia giao thông an toàn" cho học sinh. Ngoài ra đã phối hợp với Ban ATGT địa phương, Công ty Honda Việt Nam triển khai thực hiện Chương trình "Tôi yêu Việt Nam" giáo dục ATGT cho trẻ mầm non, Chương trình "An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ" dành cho học sinh tiểu học, Chương trình "An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai" dành cho học sinh THCS.

- HTX Giao thông vận tải Đức Phổ đã tổ chức tốt công tác tuyên truyền phổ biến, quán triệt đến chủ xe, lái xe, nhân viên phục vụ trên xe các quy định của Nhà nước, của ngành về trật tự an toàn giao thông vận tải.

2. Công tác quản lý đất dành cho đường sắt, lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường sắt

- UBND thị xã đã chỉ đạo UBND các xã, phường phối hợp với Chi nhánh khai thác đường sắt Nghĩa Bình thường xuyên kiểm tra, rà soát, phát hiện kịp thời các hành vi xây dựng công trình, vật kiến trúc lấn chiếm đất hành lang an toàn đường sắt, cụ thể đã ban hành các văn bản chỉ đạo:

+ Công văn số 1143/UBND-QLĐT ngày 27/5/2021 yêu cầu UBND xã Phổ Khánh xử lý nghiêm hành vi đổ đất trong phạm vi đất bảo vệ đường sắt và đất hành lang an toàn giao thông đường sắt, địa bàn xã Phổ Khánh.

+ Công văn số 2351/UBND-QLĐT ngày 20/10/2021 yêu cầu UBND phường Phổ Thạnh xử lý nghiêm hành vi xây dựng nhà trong phạm vi đất bảo vệ đường sắt và hành lang an toàn giao thông đường sắt, địa bàn phường Phổ Thạnh.

Theo đó, UBND các xã phường dọc tuyến đường sắt Bắc - Nam đã kịp thời phối hợp với Chi nhánh khai thác đường sắt Nghĩa Bình lập biên bản các hành vi vi phạm hành lang an toàn đường sắt và tuyên truyền, vận động tháo dỡ công trình xây dựng vi phạm.

3. Công tác quản lý, đảm bảo an toàn giao thông tại lối đi tự mở

- Thường xuyên phối hợp với Chi nhánh khai thác đường sắt Nghĩa Bình để theo dõi, quản lý lối đi tự mở, kịp thời có biện pháp kiểm chế, ngăn chặn; kết quả không có phát sinh lối đi tự mở trong năm 2021. Đặc biệt lối đi tự mở tại Km960+370, xã Phổ Thuận đã đóng hoàn toàn bằng tà vẹt và rào chắn, đảm bảo theo kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 03/6/2021 của UBND tỉnh.

- Chỉ đạo Công an thị xã phối hợp với Ban ATGT xã, phường tổ chức giải tỏa, xử lý các hành vi lấn chiếm ATGT đường sắt. Đã thực hiện 40 lượt giải tỏa các trường hợp lấn chiếm và tái lấn chiếm hành lang ATGT đường sắt đảm bảo cho người và phương tiện tham gia giao thông được an toàn; tháo gỡ 26 biển hiệu quảng cáo, 12 mái hiên di động, 11 lều quán có mái che tôn kiên cố.

- Phối hợp với ngành đường sắt bảo đảm TTATGT tuyến đường sắt qua địa bàn thị xã; tổ chức 08 lượt kiểm tra công tác bảo đảm TTATGT tại các điểm giao cắt giữa đường bộ với đường sắt. Tổ chức 37 ca tuần tra kiểm soát, có 135 lượt cán bộ cảnh sát tham gia; phát hiện, giáo dục, nhắc nhở 30 trường hợp vi phạm.

Trên đây là nội dung báo cáo Kết quả đảm bảo trật tự hành lang an toàn giao thông và xử lý lỗi đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn thị xã Đức Phổ. UBND thị xã Đức Phổ báo cáo Sở Giao thông vận tải tỉnh./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban ATGT tỉnh;
- CT, các PCT UBND thị xã;
- Công an thị xã;
- Phòng: VP, QLĐT;
- Lưu: VT, PQLĐT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Võ Thanh Hùng